

Động lực để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ

Những năm qua, phong trào thi đua quyết thắng (TĐQT) của lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Thái Thụy được triển khai đồng bộ, đạt hiệu quả thiết thực, trở thành động lực thúc đẩy LLVT huyện hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Với Thụy Hưng, điểm nổi bật trong thực hiện phong trào TĐQT chính là nhiều năm liên tục hoàn thành vượt chỉ tiêu giao quân. Ông Nguyễn Văn Bảy, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã cho biết: Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, nhất là có sự vào cuộc tích cực của hệ thống chính trị từ xã đến cơ sở, tỷ lệ thanh niên về tham gia sơ tuyển, khám tuyển luôn đạt gần 90%. Từ năm 2015 đến năm 2017, địa phương đã giao 28 thanh niên cho các đơn vị, vượt 3 chỉ tiêu. Riêng năm 2017 xã có 1 thanh niên tốt nghiệp đại học nhập ngũ.

Tại Ban CHQS huyện, phong trào thi đua diễn ra khá sôi nổi trên các mặt công tác. Trung tá Phạm Văn Diên, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng chia sẻ: Trên cơ sở các tiêu chí thi đua, các ban, đơn vị trực thuộc Ban CHQS huyện tổ chức ký kết thi đua vào đợt ra quân huấn luyện đầu năm. Cơ quan tham mưu 5 năm qua đã tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn 26 lượt xã, thị trấn diễn tập phòng thủ; tham mưu UBND huyện tổ chức 6 cuộc diễn tập phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; tổ chức 30 lượt luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu; tham mưu tổ chức 1 cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện, bảo đảm sát thực tế, an toàn tuyệt đối, đạt mục đích, yêu cầu đề ra.

Thượng tá Trần Văn Thương, Chính trị viên Ban CHQS huyện

cho biết: Mỗi đơn vị, địa phương đều lựa chọn một nội dung thể mạnh để có những cách làm hay, hiệu quả trong thực hiện phong trào TĐQT. Có đơn vị chọn tiêu chí tuyển quân, có đơn vị chọn tiêu chí dân vận, xây dựng lực lượng... để thi đua. Qua đó, Ban

CHQS huyện chỉ đạo các đơn vị phát hiện, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trên từng mặt, từng nội dung cụ thể, sát với đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ của từng đơn vị, địa phương.

Nhờ thực hiện tốt phong trào TĐQT, LLVT huyện Thái Thụy

đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Trong đó, kết quả huấn luyện cho lực lượng thường trực, dân quân, tự vệ, dự bị động viên hàng năm 100% đạt yêu cầu, trên 75% đạt khá, giỏi. Ban CHQS huyện đã tham mưu Huyện ủy, UBND huyện



Lực lượng dân quân huyện Thái Thụy tham gia diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã.

Sôi động ngày hội học sinh, sinh viên

Lần đầu tiên được tổ chức, ngày hội học sinh, sinh viên (HSSV) năm 2018 trở thành sân chơi, nơi giao lưu, trao đổi, gặp gỡ, làm quen, thắt chặt tình đoàn kết giữa HSSV, đoàn thanh niên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Từ sáng sớm, sân trường, sân thể thao của Trường Đại học Thái Bình đã được trang hoàng rực rỡ với cờ, khẩu hiệu, băng rôn chào đón HSSV, đoàn viên thanh niên tham gia ngày hội. Trần Thị Hằng, lớp Y3E, Trường Đại học Y Dược Thái Bình cho biết: Lần đầu tiên em được tham gia ngày hội dành cho HSSV với quy mô lớn. Sau những ngày học tập căng thẳng, những chuyến đi tình nguyện thì đây là dịp để chúng em cháy hết mình với các môn thể thao. Với tinh thần trao đổi kinh nghiệm, giao lưu học hỏi, rèn luyện sức khỏe, chúng em những vận động viên, cổ động viên tham gia ngày hội thi đấu, cổ vũ một cách trung thực, đoàn kết, vui vẻ, tạo nét đẹp văn hóa.

Ngày hội HSSV thu hút 150 vận động viên và gần 300 cổ động viên đến từ các trường: Đại học Y Dược Thái Bình, Đại học Thái Bình, Cao đẳng Sư phạm Thái

Bình, Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thái Bình tham gia thi đấu các môn: bóng đá, kéo co, nhảy bao bố, đẩy gậy. Anh Nguyễn Hữu Hải, thành viên tổ trọng tài cho biết: Mặc dù trời mưa, lạnh nhưng các vận động viên, cổ động viên đã thi đấu, cổ vũ hết mình vì màu cờ sắc áo, tinh thần đồng đội. Có những em bị ngã, quần áo lấm lem nhưng vẫn thi đấu nhiệt tình.

Chị Đinh Thị Hoàn, Phó Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: Ngày hội HSSV lần đầu tiên được tổ chức là một trong những hoạt động kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống HSSV Việt Nam. Trong đó, một số nội dung giao lưu thể thao diễn ra từ ngày 6 - 8/1. Đêm hội sắc màu sinh viên diễn ra tối ngày 8/1 thực sự là đêm bùng nổ của các HSSV và là điểm nhấn cuối cùng trong chuỗi hoạt động của ngày hội. Các tiết mục văn nghệ đặc sắc do chính các bạn HSSV biểu diễn làm cho không khí sôi động lan tỏa khắp nơi. Mặc cho nhiệt độ đã xuống khá thấp, trời mưa phùn nhưng các bạn trẻ vẫn cuồng nhiệt với từng tiết mục. Trong đêm hội còn diễn ra một hoạt động rất ý nghĩa, đó là lễ tuyên dương 68 cá nhân đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt", "Học sinh 3 rèn luyện", 2 tập thể đạt



Thi kéo co tại ngày hội học sinh, sinh viên.

danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp tỉnh; Danh hiệu "Sinh viên 5 tốt", "Học sinh 3 rèn luyện" là nguồn hợp tác giữa Tỉnh đoàn và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh nhằm hỗ trợ và phát huy "Sinh viên 5 tốt", "Học sinh 3 rèn luyện" cấp tỉnh, sau tuyên dương, góp phần tạo nguồn nhân lực chất lượng nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước. Hệ thống đài truyền thanh cơ sở cũng đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ trương, quy định của cấp ủy, chính quyền các cấp; tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Nghị quyết

Bình, sinh viên 5 tốt cấp tỉnh cho biết: Danh hiệu "Sinh viên 5 tốt", "Học sinh 3 rèn luyện" là nguồn hợp tác giữa Tỉnh đoàn và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh nhằm hỗ trợ và phát huy "Sinh viên 5 tốt", "Học sinh 3 rèn luyện" cấp tỉnh, sau tuyên dương, góp phần tạo nguồn nhân lực chất lượng nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước. Hệ thống đài truyền thanh cơ sở cũng đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ trương, quy định của cấp ủy, chính quyền các cấp; tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Nghị quyết

Nguyễn Thị Hồng Lan, lớp DK3A2, Trường Đại học Thái

ĐÀI TRUYỀN THANH TRUYỀN HÌNH QUỲNH PHỤ Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền

Thời gian qua, Đài Truyền thanh Truyền hình (TTTH) Quỳnh Phụ thường xuyên đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động, đẩy mạnh tuyên truyền góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trên cánh đồng thôn Phụng Công, xã Quỳnh Hội, vừa nhanh tay thu hoạch ớt nhưng ông Nguyễn Tiến Tạng vẫn không quên lắng nghe các chương trình của Đài TTTH huyện và Đài Truyền thanh xã. Ông Tạng cho biết: Bên cạnh việc xem truyền hình, đọc báo, hàng ngày, tôi và bà con trong thôn đều dành thời gian theo dõi những chương trình truyền thanh. Qua hệ thống truyền thanh, mọi tin tức diễn ra trong tỉnh, huyện và địa phương đều được cập nhật kịp thời. Đặc

biệt, các chương trình phổ biến kiến thức về sản xuất nông nghiệp, phòng, chống thiên tai, các văn bản, chính sách mới... đều rất thiết thực với đời sống, được nhân dân chú ý theo dõi.

Năm 2017, Đài TTTH Quỳnh Phụ sản xuất gần 400 chương trình thời sự gốc với gần 3.000 tin, bài. Trong đó có gần 20 chương trình thời sự đặc biệt về Nguyễn đán, trên 50 chương trình lồng nghe các chương trình của Đài TTTH huyện và Đài Truyền thanh xã. Ông Tạng cho biết: Bên cạnh việc xem truyền hình, đọc báo, hàng ngày, tôi và bà con trong thôn đều dành thời gian theo dõi những chương trình truyền thanh. Qua hệ thống truyền thanh, mọi tin tức diễn ra trong tỉnh, huyện và địa phương đều được cập nhật kịp thời. Đặc

tin, bài phản ánh các lĩnh vực Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng, chính sách Đảng. Tuyên truyền các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, phong trào xây dựng nông thôn mới, chương trình nước sạch, vệ sinh môi trường, công tác giữ gìn an ninh trật tự, tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, tích tụ đất đai, xóa bỏ lò sản xuất vật tại khu vực cầu Nghìn...

Ông Nguyễn Xuân Đài, Giám đốc Đài TTTH Quỳnh Phụ cho biết: Trong thực hiện nhiệm vụ, căn cứ chương trình công tác của Huyện ủy, UBND huyện, ngay từ đầu năm, Đài TTTH huyện đã định hướng xây dựng chương trình tuyên truyền trong năm. Nội dung tuyên truyền luôn được xây dựng theo các chuyên đề, bám sát các định hướng của Đảng và Nhà nước. Trong đó,

Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng, chính sách Đảng. Tuyên truyền các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, phong trào xây dựng nông thôn mới, chương trình nước sạch, vệ sinh môi trường, công tác giữ gìn an ninh trật tự, tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, tích tụ đất đai, xóa bỏ lò sản xuất vật tại khu vực cầu Nghìn...

Ông Nguyễn Xuân Đài, Giám đốc Đài TTTH Quỳnh Phụ cho biết: Trong thực hiện nhiệm vụ, căn cứ chương trình công tác của Huyện ủy, UBND huyện, ngay từ đầu năm, Đài TTTH huyện đã định hướng xây dựng chương trình tuyên truyền trong năm. Nội dung tuyên truyền luôn được xây dựng theo các chuyên đề, bám sát các định hướng của Đảng và Nhà nước. Trong đó,

đầu tư tu sửa nhà làm việc, mua sắm trang thiết bị, nâng cấp khuôn viên cơ quan... góp phần xây dựng đơn vị chính quy, cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. 5 năm qua, huyện đã giao 2.415 tân binh, đạt 100% chỉ tiêu. Tỷ lệ thanh niên nhập ngũ có trình độ đại học, cao đẳng bình quân đạt 11%. Huyện và các địa phương, cơ quan, đơn vị tặng quà cho thanh niên nhập ngũ trị giá hơn 800 triệu đồng. Cùng với đó, tổ chức tốt việc đón nhận quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương; tư vấn, giới thiệu việc làm cho hơn 150 quân nhân sau xuất ngũ có việc làm ổn định.

Chính sách hậu phương quân đội được cơ quan quân sự huyện và các xã, thị trấn thực hiện hiệu quả. Vào dịp lễ, tết, LLVT huyện và các địa phương tổ chức tặng quà đối tượng chính sách, người có công với cách mạng trị giá hàng trăm triệu đồng. Đơn vị đã quyên góp xây dựng 2 nhà tình nghĩa, nhà đồng đội trị giá hơn 130 triệu đồng; hỗ trợ 4 học sinh nghèo vượt khó số tiền 300.000 đồng/học sinh/tháng...; tổ chức chi trả chế độ theo các quyết định số 142, 62 của Thủ tướng Chính phủ cho 18.320 đối tượng số tiền hơn 75,3 tỷ đồng; tiếp nhận 1.523 hồ sơ trả cho 418 đối tượng số tiền hơn 1,1 tỷ đồng... Cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện còn tham gia hơn 2.000 ngày công lao động để làm đường nông thôn mới, tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, góp phần xây dựng môi trường kết quả dân, tử thẫm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ.

TẮT ĐẠT

HUNG HÀ Bồi dưỡng lý luận chính trị cho gần 100 đảng viên mới

Trong hơn 2 tuần, gần 100 đảng viên mới của huyện Hưng Hà được học tập và nghiên cứu 3 chuyên đề: một số vấn đề chung về dân tộc và quan hệ dân tộc trên thế giới; chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng, đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa I. Lớp bồi dưỡng góp phần giúp các đảng viên mới có thêm những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, hiểu rõ hơn về vai trò, sứ mệnh của Đảng Cộng sản Việt Nam, từ đó nêu cao trách nhiệm của bản thân trong quá trình phấn đấu, rèn luyện theo đuổi mục tiêu, lý tưởng để sớm trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam.

MAI THỤ

Các cấp hội phụ nữ giúp 612 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ thoát nghèo

Năm 2017, các hoạt động vận động, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế được các cấp hội liên hiệp phụ nữ (LHPN) triển khai có hiệu quả. Hội LHPN các huyện, thành phố và cơ sở phối hợp với ngành Nông nghiệp mở 1.573 lớp tập huấn kiến thức, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho gần 196.000 lượt hội viên; tiếp tục tín chấp mua gần 2.800 tấn phân bón trả chậm giúp hội viên có điều kiện phát triển sản xuất. Hội LHPN các xã, phường, thị trấn phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức dạy nghề, giới thiệu, đào tạo nghề cho 11.000 hội viên, phụ nữ các nghề tiểu thủ công nghiệp. Các cấp hội đã giúp được 107 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp (chủ yếu là thành lập trang trại, gia trại, sản xuất, kinh doanh nhỏ). Bên cạnh đó, các cấp hội phối hợp với các ngân hàng, tổ chức tín dụng nhận ủy thác vốn vay 1.439 tỷ đồng cho 59.330 người vay để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh; xây dựng công trình nước sạch, vệ sinh môi trường; nuôi con học đại học, cao đẳng... Từ những hoạt động cụ thể, thiết thực, các cấp hội không chỉ giúp chị em thay đổi cách nghĩ, cách làm mà còn phát huy khả năng sáng tạo do chủ hội viên trong sản xuất, kinh doanh, giúp nhiều hội viên thoát nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng. Trong đó, các cấp hội đã giúp 612 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ thoát nghèo.

KUÂN PHƯƠNG

Trên 70% khối lượng tuyến đường ĐH.75 đã hoàn thành

Sau gần 17 tháng triển khai thi công, đến nay, tuyến đường ĐH.75 nối đường ĐT.396B qua trung tâm huyện Quỳnh Phụ đến đường ĐH.72 tại ngã ba An Đông đã hoàn thành trên 70% khối lượng công trình. Trong đó, đã thi công xong các cấu kiện bê tông đúc sẵn như rãnh thoát nước dọc, cống thoát nước ngang; xử lý nền đường, đắp lớp cát K95, lớp cát K98, đắp cấp phối đá dăm loại II, thi công cấp phối đá dăm tiêu chuẩn K46...



Tuy nhiên, hiện nay đơn vị thi công đang vướng mắc mặt bằng khoảng 800m đoạn qua địa phận thôn Đôn Xá, xã Quỳnh Hồng (Quỳnh Phụ). Ngoài ra, một số tuyến nhánh cũng chưa có mặt bằng để bàn giao gây khó khăn cho đơn vị thi công. Để công trình hoàn thành đúng tiến độ, Công ty Cổ phần Xây dựng Xuân Quang đề nghị UBND huyện Quỳnh Phụ, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện và các xã nơi tuyến đường đi qua sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Được biết, tuyến đường ĐH.75 nối đường ĐT.396B qua trung tâm huyện Quỳnh Phụ đến đường ĐH.72 tại ngã ba An Đông có tổng chiều dài 15,5km, trong đó tuyến chính dài 7,8km, nghiên cứu thêm 4 tuyến nhánh với chiều dài gần 8km. Khi tuyến đường hoàn thành sẽ đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, tạo mạng lưới giao thông hoàn chỉnh trong việc nối trung tâm huyện Quỳnh Phụ với các xã lân cận để phát triển kinh tế - xã hội giữa các vùng trong khu vực...

PHẠM HÙNG



Kỹ thuật viên Đài Truyền thanh Truyền hình Quỳnh Phụ xây dựng chương trình phát thanh.

chủ trọng tiếp cận và khai thác nguồn tin, nâng cao chất lượng tin, bài, chương trình, qua đó góp phần nâng cao chất lượng tuyên truyền. Đài cũng tăng cường hướng dẫn đài cơ sở trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ, chủ động phối hợp với đơn vị liên quan tham mưu các cơ quan có

thẩm quyền quan tâm đầu tư nâng cấp hệ thống phát thanh, truyền thanh cơ sở phục vụ ngày càng hiệu quả các nhiệm vụ ở địa phương.

Song song với nhiệm vụ tuyên truyền, công tác lãnh đạo xây dựng tổ chức bộ máy, đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật,

đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đối với đội ngũ cán bộ truyền thanh cơ sở luôn được chú trọng. 100% chương trình được sản xuất bằng việc ứng dụng công nghệ số, hệ thống camera của đài được trang bị chuẩn HD, đủ tiêu chuẩn cộng tác với Đài PTTH Thái Bình, Báo Thái Bình. Đến nay, 38/38 đài xã, thị trấn được trang bị máy vi tính, máy ghi âm kỹ thuật số, ứng dụng công nghệ số vào sản xuất chương trình, 37/38 đài cơ sở tiếp tục công nghệ truyền thanh không dây và đầu thu FM chuyên dụng, bảo đảm tiếp sóng đài tỉnh và đài huyện. Đài Truyền thanh thị trấn Quỳnh Côi và các xã An Dục, An Tráng, Quỳnh Bảo... tích cực nghiên cứu, tự sửa chữa, khắc phục sự cố các cụm thu phát không dây, nâng cao chất lượng chương trình.

Với những nỗ lực, cố gắng không ngừng, Đài TTTH Quỳnh Phụ và hệ thống truyền thanh cơ sở thực sự trở thành một trong những cầu nối quan trọng cấp ủy, chính quyền với nhân dân.

TRỊNH CƯỜNG